

แผนการดำเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายหรือแนวปฏิบัติ	ตัวชี้วัดนโยบาย/แนวปฏิบัติ	ค่าเป้าหมาย	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
<b>ระดับหน่วยงาน</b>			
<b>1.นโยบายด้านการบริหาร</b>			
โครงการจัดการเรียนการสอนสนุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)	1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต	93	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริการการศึกษา
<b>2. นโยบายด้านการบริหาร</b>			
โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	1.2.1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 1 คน		ผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร	1.2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	72	ผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	1.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA <b>ระดับหน่วยงาน</b> ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	100	ผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการกำกับองค์การที่ดี (A)	1.4.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10)	90	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.5.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	90	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการประหยัดพลังงาน	1.5.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา <b>ระดับหน่วยงาน</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน	100	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นโยบายหรือแนวปฏิบัติ	ตัวชี้วัดนโยบาย/แนวปฏิบัติ	ค่าเป้าหมาย	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
<b>ระดับหน่วยงาน</b>			
โครงการจัดการรายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)	1.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ - หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา	500,000	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<b>3. นโยบายด้านวิจัย</b>			
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)	2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	80	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ /ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้
<b>4. นโยบายด้านเครือข่าย</b>			
โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย	2.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย	90.00	หัวหน้าสำนักงาน/ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ	2.3.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน	100.00	หัวหน้าสำนักงาน/ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ	2.3.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	80.00	หัวหน้าสำนักงาน/ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>			
คอร์สการเรียนออนไลน์ (MOOC) ด้านการตลาดออนไลน์(online marketing) (EN version) on Coursera Digital Platform (โครงการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)	มีการพัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์ (MOOC) เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Coursera อย่างน้อย 1 คอร์ส	1 คอร์ส	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริการการศึกษา

(อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  
ผู้กำกับแผนการดำเนินงาน